

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2015

\*  
Số 01 - TTr/ĐU

### THÔNG TRI

Về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với cuộc vận động ủng hộ “Quỹ xã hội - Từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam”

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, việc tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động ủng hộ “Quỹ xã hội - Từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam” trong toàn Ngành giao thông vận tải đã đạt được những kết quả quan trọng. Cuộc vận động đã khơi dậy tiềm năng tinh thần và vật chất, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành giao thông vận tải, tạo thêm nguồn lực to lớn, góp phần cùng Đảng, Nhà nước chăm lo hỗ trợ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Công đoàn các cấp trong Ngành đã tích cực hoạt động, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, cá nhân..., tham gia ủng hộ quỹ dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Do đó, mỗi tổ chức, cá nhân đều có thể chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn tùy theo khả năng và điều kiện của mình, góp phần cùng toàn Ngành giao thông vận tải chăm lo, giúp đỡ, hỗ trợ hàng ngàn đối tượng là cán bộ, CNVCLĐ trong ngành, cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các hoạt động xã hội khác..., với số tiền trên 60 tỷ đồng.

Tuy vậy, ở một số đơn vị, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị còn chưa quan tâm sâu sắc đến cuộc vận động, chưa có quyết tâm cao trong chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động, một số cơ sở còn bị động, lúng túng khi triển khai thực hiện cuộc vận động; Công đoàn một số đơn vị chưa làm tốt việc tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ nên kết quả ủng hộ “Quỹ xã hội - Từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam” đạt được chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng, nguồn lực của nhiều cơ quan, đơn vị.

Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/BCSD ngày 31/12/2013 của Ban Cán sự đảng về việc vận động CNVCLĐ trong ngành quyên góp, ủng hộ Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam hàng năm; để cuộc vận động ủng hộ Quỹ có sức lan tỏa rộng lớn, thu hút sự tham gia hưởng ứng hơn nữa của đông đảo các tầng lớp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành giao thông vận tải, tạo một bước phát triển mới trong thực hiện công tác xã hội từ thiện, an sinh xã hội của toàn Ngành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ yêu cầu các cấp ủy Đảng trực thuộc thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc vận động ủng hộ “Quỹ xã hội - Từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam” với quyết tâm cao và đạt kết quả tốt nhất; việc tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng Quỹ cần phải xây dựng kế hoạch, có mục tiêu, nội dung, bước đi cụ thể để đạt hiệu quả cao; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện, coi trọng chỉ đạo lồng ghép các nguồn lực, các chương trình ở các đơn vị. Việc đề nghị giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn ở đơn vị từ Quỹ, cần tập trung vào những vấn đề bức xúc nhất trong đời sống để phát huy hiệu quả giúp đỡ từ nguồn “Quỹ xã hội - Từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam”.

2. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo Cuộc vận động ủng hộ “Quỹ xã hội - Từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam” cần quan tâm đến việc tăng thêm nguồn quỹ, đồng thời rà soát lại việc quyên góp, ủng hộ Quỹ từ cơ sở, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng đối tượng, không để thất thoát.

3. Các cấp ủy Đảng có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức chính quyền, phối hợp chặt chẽ với Công đoàn các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, CNVCLĐ, để hiểu rõ cuộc vận động cũng như các hoạt động của Quỹ mang tính nhân văn sâu sắc, hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm hiệu quả, chất lượng.

Các cơ quan truyền thông đại chúng trong Ngành tiếp tục tuyên truyền kịp thời, sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương thức tiến hành cuộc vận động ủng hộ “Quỹ xã hội - Từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam”; kết quả thực hiện cuộc vận động; kịp thời nêu gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động để động viên và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Căn cứ Thông tri này, đảng ủy, chi ủy trực thuộc ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động ủng hộ “Quỹ xã hội - Từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam” tại cơ quan, đơn vị mình. Công đoàn các cấp có trách nhiệm đôn đốc việc tuyên truyền, triển khai, kiểm tra tiến độ và tổng hợp kết quả thực hiện cuộc vận động, hàng năm báo cáo về Đảng ủy Bộ (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ để tổng hợp).

Thông tri này được phổ biến đến các Chi bộ.

Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư BCS – Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ;
- BTV Công đoàn GTVT Việt Nam;
- BTV Đoàn thanh niên Bộ;
- Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc;
- Các Ban tham mưu ĐU Bộ;
- Lưu VP, BTG ĐUB.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**  
**BÍ THƯ**  
  
**Nguyễn Ngọc Đông**